



## ประกาศ

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
เรื่อง การใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า

อาศัยอำนาจข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการมีฐานะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ มีอำนาจหน้าที่...๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงออกประกาศกำหนดการใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กำหนดให้ผู้มีสิทธิให้การรับรองสามารถใช้สิทธิให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ งานการประชุม ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำแนกได้ตามแต่ละกรณี ดังนี้

### กรณีลาศึกษาต่อ

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อสามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า โดย ๑) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำส่งเป็นจดหมายประเภทลงทะเบียนถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ ๒) ลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ E-mail: [Prespnu877@gmail.com](mailto:Prespnu877@gmail.com)

### กรณี ลากิจ ลาป่วย เดินทางไปราชการ

ผู้มีสิทธิให้การรับรองที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่อยู่ระหว่างลากิจ ลาป่วย เดินทาง ไปราชการสามารถใช้สิทธิให้การรับรองเป็นการล่วงหน้าโดยวิธีลงคะแนนในบัตรให้การรับรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์หลังใช้สิทธิให้การรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำบัตรให้การรับรองหย่อนลงในบัตรให้การรับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (กรณีให้การรับรองเป็นการล่วงหน้า)

/ การใช้สิทธิให้การรับรองของผู้มีสิทธิให้การรับรองตามกรณี ...



